

Số: /KCN-LĐ
V/v tăng cường quan tâm đời
sống của người lao động

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2023

Kính gửi: Doanh nghiệp các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Trong thời qua, doanh nghiệp trong các KCN gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và khu vực, như: đơn hàng và việc làm bị cắt giảm, thu nhập của người lao động giảm sút, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thu hẹp... Từ đó ảnh hưởng đến việc làm và đời sống của người lao động trong các KCN.

Để thực hiện tốt việc chăm lo đời sống đối với người lao động và ổn định trật tự trong các doanh nghiệp Khu công nghiệp, Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp; quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi tốt về môi trường làm việc cho người lao động; thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách đối với người lao động, như: tiền lương, tiền công, các khoản hỗ trợ theo quy định; tham gia đóng đầy đủ, kịp thời BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; đồng thời chủ động phối hợp với công đoàn cơ sở của doanh nghiệp, Công đoàn các KCN tỉnh giải quyết kịp thời các kiến nghị, vướng mắc của người lao động, tránh để xảy ra tình trạng ngừng việc tập thể, đình công, lãn công tại doanh nghiệp.

2. Thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động tại doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời tăng cường phối hợp với tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp và người lao động thực hiện giám sát chặt chẽ về an toàn vệ sinh thực phẩm tại doanh nghiệp.

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đề nghị doanh nghiệp trong các KCN quan tâm, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT, LĐ.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Ngọc